



กรมประชาสัมพันธ์
PRD
WWW.PRD.GO.TH



จังหวัดอุดรธานี ขอเชิญลูกศิษย์ร่วมเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล สมเด็จพระเจ้าฟ้ามาหัจจรี (ประเทศไทย)

จังหวัดอุดรธานีขอเชิญลูกศิษย์ร่วมเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามาหัจจรี (ประเทศไทย) รางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามาหัจจรี หรือ Princess Maha Chakri Award เป็นรางวัลระดับนานาชาติ เพื่อเชิดชูเกียรติครูดีเด่นในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในอาเซียนและติมอร์-เลสเต จำนวน ๑๑ ประเทศ และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงพระปรีชาและทรงมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อการศึกษาทันทีภายในประเทศและต่างประเทศ ดำเนินการโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามาหัจจรี ร่วมกับคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีพิธีพระราชทานรางวัลครั้งแรกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมีพระชนมายุ ๕ รอบ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และจะมีการคัดเลือกในทุก ๆ ๒ ปี

รายละเอียดของรางวัล เป็นรางวัลพระราชทานให้แก่ครูผู้ทุ่มเทปฏิบัติงาน และมีผลงานดีเด่นอันก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนาคนจากประเทศในอาเซียนและติมอร์-เลสเต จำนวน ๑๑ ประเทศ โดยแต่ละประเทศจะคัดเลือกครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลประเทศละ ๑ คน รางวัลประกอบด้วย ๑) เหรียญรางวัล ๒) โล่เกียรติคุณ ๓) เข็มเชิดชูเกียรติ ๔) เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ คุณสมบัติทั่วไป มีสัญชาติไทยและถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และเป็นผู้มีประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ ๑) เป็นหรือเคยเป็นครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานสอนอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี และเป็นผู้บริหารสถานศึกษา หรือเป็นผู้จัดการแหล่งเรียนรู้มาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ๒) เป็นครูนอกสถานศึกษา (ไม่เป็นบุคลากรในสังกัดสถานศึกษาของรัฐ เอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ที่สอนผู้เรียนในวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อายุระหว่าง ๓-๑๘ ปี) อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานสอนอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี และเป็นผู้บริหารสถานศึกษา หรือเป็นผู้จัดการแหล่งเรียนรู้มาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ๓) ไม่เป็นผู้ประกอบอาชีพครูสอนพิเศษเป็นอาชีพหลัก คุณสมบัติเฉพาะ เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ และมีคุณูปการต่อการศึกษา ผู้มีสิทธิ์และการเสนอชื่อ ลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า อายุไม่น้อยกว่า ๒๕ ปี และสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัดอุดรธานี จึงขอเชิญลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า และสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามาหัจจรีระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๐ (ประเทศไทย) โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ <http://goo.gl/wj&NcC> และเว็บไซต์ <http://www.pmca.or.th/thai/> หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ กลุ่มบริหารงานบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๕๘๑ ๗๗๖๔ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ถึง วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยคณะกรรมการระดับจังหวัดอุดรธานี จะดำเนินการคัดเลือกและปิดประกาศรายชื่อเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสในการทักท้วงผลการคัดเลือกตามกรอบระยะเวลาต่อไป